



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๔๐๙๔

ที่ อว ๐๖๔๙.๐๑/๒๕๗/๒

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องมั่งคั่งอุปถัมภ์ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผ่านมานั้น

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการ จึงขอส่งมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๗ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ เข้ากองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร มาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ปณิตา สงวนทรัพย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์)

ผู้ช่วยอธิการบดี

เลขานุการ

มติการประชุม
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๔.๗ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ เข้า กองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร (รองอธิการบดี ผศ.สุมนมาลย์ เนียมกลาง และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

สรุปเรื่อง

ด้วย กองนโยบายและแผน ได้เสนองบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในที่ประชุมได้มีประเด็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีของทั้งสามกองทุน คือ กองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร โดยที่ประชุมให้ข้อสังเกตในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๕ เข้ากองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร โดยการจัดสรรต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินและนโยบายการบริหารงบประมาณ กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัย และจากการประชุมทบทวนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อรองรับสถานการณ์ทางการเงินและสร้างเสถียรภาพทางการเงินร่วมกับคณบดีทุกคณะ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น ในที่ประชุมได้มีข้อเสนอให้กองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร นำเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ จากการใช้จ่ายงบประมาณของทั้ง ๓ กองทุน ตลอดจนการรายงานเป็นรายไตรมาสให้ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณา เพื่อจะได้นำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากข้อสังเกตของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และการประชุมร่วมกับคณบดีทุกคณะ จึงมีประเด็นที่เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อทราบและพิจารณาในเชิงนโยบาย ดังนี้

๑. มอบหมายคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนประจำปี จำแนกเป็นรายเดือนและรายไตรมาส กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ที่จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะจัดสรรเงินให้กองทุนในแต่ละปีงบประมาณ

๒. มอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

- ไม่มี -

จึงเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง มทร.ธัญบุรี ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติและมอบดำเนินการ

ดังนี้

๑. ให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนประจำปี จำแนกเป็นรายเดือนและรายไตรมาส กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ที่จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะจัดสรรเงินให้กองทุนในแต่ละปีงบประมาณ

๒. ให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากร รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส

๓. มอบกองนโยบายและแผนแจ้งมติให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนาบุคลากรทราบ และดำเนินการตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ต่อไป

ปณิตา สงวนทรัพย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์)

ผู้ช่วยอธิการบดี

เลขานุการ